
BORGARRÁÐ 3. júní 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fjölda lóðaúthlutana undir einbýli raðhús og parhús sl. 3 ár - R21060022

Óskað er upplýsinga hve mörgum lóðum undir einbýli, raðhús og parhús hafi verið úthlutað á 
þessu kjörtímabili . þ.e.síðustu 3 ár.


